

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.38 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 30.25 – 30.50 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.38 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบวันนี้ 30.25-30.50 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาททรงตัวเพื่อรอปัจจัยใหม่

* จากประเด็นการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ภาพรวมตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk off) จะเห็นได้จากดอลลาร์ทรงตัว บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง สวนทางค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น

* ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาเพิ่มเป็น 17 รายเมื่อวานนี้ และขณะนี้มีการยืนยันยอดผู้ติดเชื้อ 571 ราย และสื่อของรัฐบาลจีนรายงานเมื่อคืนนี้ว่า การเดินทางไปและจากเมืองอู่ฮั่น ทางภาคกลางของจีนซึ่งเป็นที่มาของการระบาด จะปิดลงตั้งแต่เวลา 9.00 น.ตามเวลาไทยในวันนี้

* องค์การอนามัยโลก (WHO) จะตัดสินใจในช่วงต่อไปของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นว่า จะประกาศให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระดับโลกหรือไม่

* เยนซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยจากสถานะของญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลก ปรับขึ้น 0.1% สู่ระดับสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ ที่ 109.65 เยนต่อดอลลาร์ ในขณะที่นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

* ขณะที่ปอนด์มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด โดยปรับขึ้น 0.65% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ เมื่อสภาคอังกฤษเห็นชอบแผนออกจากสหภาพยุโรป ในขณะที่นักลงทุนติดตามว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) จะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าหรือไม่

* นอกจากนี้ ติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ ตลาดคาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และดูทิศทางนโยบายการเงินในระยะถัดไป

* สำหรับนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กสิกรมองว่าธปท.จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงใน Q1/63

"หลังเศรษฐกิจที่แย่งจากการส่งออกและการจ้างงานที่ลดลง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ของรัฐบาลที่อาจล่าช้าออกไปอีก หากไม่ล่าช้างบประมาณจะออกมาใน Q2 แปลว่า 2-3 เดือนข้างหน้าเศรษฐกิจอาจซึ่ม ๆ แบนด์ชาติก็อาจจะลดดอกเบี้ย" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.51 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.52

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 92.79 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -558.19 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.391 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้